



ที่ พร ๐๐๒๓.๑๔/ว ✓

ที่ว่าการอำเภอหนองม่วงไข่
ถนนขุนม่วงไข่จร พร ๕๔๑๗๐

✓ มกราคม ๒๕๖๖

เรื่อง แนวทางการจัดกิจกรรมจักรยานขาไถ Balance Bike ส่งเสริมพัฒนาการเด็กและปลูกฝังความมีน้ำใจนักกีฬา

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลหนองม่วงไข่ และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุกแห่ง

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือจังหวัดแพร่ ที่ พร ๐๐๒๓.๓/ว ๒๐ ลงวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๖ จำนวน ๑ ฉบับ

ด้วยอำเภอหนองม่วงไข่ได้รับแจ้งจากจังหวัดแพร่ว่า กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแจ้งว่า กระทรวงมหาดไทย มีนโยบายในการส่งเสริมและสนับสนุนให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีพัฒนาการทางด้านร่างกายที่แข็งแรง และจิตใจ อารมณ์มีความเบิกบาน มีความกล้าหาญ มีวินัย มีน้ำใจนักกีฬา รู้จักแพ้ รู้จักชนะ เคารพกฎ ระเบียบ กติกาด้วยกิจกรรมจักรยานขาไถ Balance Bike เพราะช่วยส่งเสริมพัฒนาการของเด็กได้ทุกด้าน ทั้งการพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็กมัดใหญ่ให้แข็งแรง เป็นการฝึก การทรงตัว รวมทั้งช่วยฝึกสายตา การแยกแยะสี การประเมินระยะทาง การใช้มือและแขน เพื่อบังคับทิศทาง และการใช้กล้ามเนื้อขาที่ออกแรงเดิน เพื่อให้เด็กปฐมวัยเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีต่อไป

เพื่อส่งเสริมและพัฒนาให้เด็กมีความสุขภาพแข็งแรง เติบโตสมวัย ส่งผลต่อพัฒนาการเรียนรู้ที่ดี และเติบโตเป็นพลเมืองคุณภาพ เป็นกำลังในการพัฒนาประเทศชาติ จึงได้จัดทำแนวทางการจัดกิจกรรมจักรยานขาไถ Balance Bike ส่งเสริมพัฒนาการเด็กและปลูกฝังความมีน้ำใจนักกีฬา เพื่อให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ใช้เป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ให้เด็กได้มีโอกาส ได้เล่นจักรยานขาไถ Balance Bike เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกาย เด็กมีสมาธิมากขึ้น รู้จักเรียนรู้ในการประเมินกับอุปสรรค เส้นทางที่ต้องเจอ การประเมินระยะทาง ช่วยฝึกสายตาการแยกแยะสี การใช้มือและแขนเพื่อบังคับทิศทาง ใช้ขาออกแรง พัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็ก มัดใหญ่ ส่งเสริมบุคลิกภาพในการยืน การเดิน สร้างความสุข สนุก และสุขภาพจิตให้แก่เด็ก รวมทั้งสานสัมพันธ์ความรักในครอบครัวจึงขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดทุกแห่งถือเป็นแนวปฏิบัติต่อไปสำหรับรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดสิ่งที่ส่งมาด้วยได้ทางเว็บไซต์ www.phraelocal.go.th/new2020/

ณีน นายกอบต.แม่คำมี

- เพื่อทราบ
- เพื่อพิจารณา
- เพื่อสั่งการ

จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

- เกียรติพจ. ทาน

แจ้งเรื่อง แนวทางการจัดกิจกรรม
จักรยานขาไถ Balance Bike
ส่งเสริมพัฒนาการเด็กและปลูกฝัง
ความมีน้ำใจนักกีฬา

(นายชัชวาล ขุ่มเย็น)

เจ้าพนักงานธุรการ

โทร. ๐-๕๔๕๐-๖๑๕๕

นายวิฑิต เที่ยงไทย
นายกอำเภอหนองม่วงไข่

(นายวิฑิต เที่ยงไทย)
นายกอำเภอหนองม่วงไข่

สท.ร้อยตรี
(สรชัย โจนนถ์)
หัวหน้าสำนักปลัด อบต.

(นางอรชร คำถิอ)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นางกัญกร ศิริเทพพร)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นายผดุงสินธุ์ ศรีใจอินทร์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่คำมี



ที่ พร ๐๐๒๓.๓/ว ๒๑๐

ศาลากลางจังหวัดแพร่
ถนนไชยบุรีศรี พร ๕๕๐๐๐

๔ มกราคม ๒๕๖๖

เรื่อง แนวทางการจัดกิจกรรมจักรยานขาไถ Balance Bike ส่งเสริมพัฒนาการเด็กและปลูกฝังความมีน้ำใจนักกีฬา
เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ และนายกเทศมนตรีเมืองแพร่

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๑๖.๕/ว ๔๓๔๕
ลงวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๕

จำนวน ๑ ฉบับ

ด้วยจังหวัดแพร่ได้รับแจ้งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นว่า กระทรวงมหาดไทย มีนโยบาย
ในการส่งเสริมและสนับสนุนให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พัฒนาเด็กปฐมวัย
ให้มีพัฒนาการทางด้านร่างกายที่แข็งแรง และจิตใจ อารมณ์มีความเบิกบาน มีความกล้าหาญ มีวินัย มีน้ำใจ
นักกีฬา รู้จักแพ้ รู้จักชนะ เคารพกฎ ระเบียบ กติกาด้วยกิจกรรมจักรยานขาไถ Balance Bike
เพราะช่วยส่งเสริมพัฒนาการของเด็กได้ทุกด้าน ทั้งการพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็กมัดใหญ่ให้แข็งแรง
เป็นการฝึกการทรงตัว รวมทั้งช่วยฝึกสายตา การแยกแยะสี การประเมินระยะทาง การใช้มือและแขน
เพื่อบังคับทิศทาง และการใช้กล้ามเนื้อขาที่ออกแรงเดิน เพื่อให้เด็กปฐมวัยเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีต่อไป

เพื่อส่งเสริมและพัฒนาให้เด็กมีสุขภาพแข็งแรง เติบโตสมวัย ส่งผลต่อพัฒนาการเรียนรู้
ที่ดีและเติบโตเป็นพลเมืองคุณภาพ เป็นกำลังในการพัฒนาประเทศชาติ จึงได้จัดทำแนวทางการจัดกิจกรรม
จักรยานขาไถ Balance Bike ส่งเสริมพัฒนาการเด็กและปลูกฝังความมีน้ำใจนักกีฬา เพื่อให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ใช้เป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ให้เด็กได้มีโอกาส
ได้เล่นจักรยานขาไถ Balance Bike เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกาย เด็กมีสมาธิมากขึ้น รู้จักเรียนรู้
ในการประเมินกับอุปสรรคเส้นทางที่ต้องเจอ การประเมินระยะทาง ช่วยฝึกสายตาการแยกแยะสี
การใช้มือและแขนเพื่อบังคับทิศทาง ใช้ขาออกแรง พัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็กมัดใหญ่ ส่งเสริมบุคลิกภาพ
ในการยืน การเดิน สร้างความสุข สนุก และสุขภาพจิตให้แก่เด็ก รวมทั้งสานสัมพันธ์ความรักในครอบครัว
จึงขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดทุกแห่งถือเป็นแนวปฏิบัติต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการ สำหรับอำเภอขอความร่วมมือแจ้งเทศบาล
ตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายต่อพงษ์ หับหิมโต)

ท้องถิ่นจังหวัดแพร่ ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
โทร. ๐-๕๕๕๓-๔๑๑๙ ต่อ ๓๐๕
ผู้ประสานงาน คุณเรียนนภา โกลิน



กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	21
วันที่	4 ม.ค. 2566
ที่	

ที่ มท ๐๘๑๖.๔/ว ๔๗๕๕

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กทม. ๑๐๓๐๐

๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๕

เรื่อง แนวทางการจัดกิจกรรมจักรยานขาไถ Balance Bike ส่งเสริมพัฒนาการเด็กและปลูกฝังความมีน้ำใจนักกีฬา
เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย แนวทางการจัดกิจกรรมจักรยานขาไถ Balance Bike ส่งเสริมพัฒนาการเด็กและปลูกฝัง
ความมีน้ำใจนักกีฬา จำนวน ๑ ชุด

ด้วย กระทรวงมหาดไทย มีนโยบายในการส่งเสริมและสนับสนุนให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีพัฒนาการทางด้านร่างกายที่แข็งแรง และจิตใจ อารมณ์
มีความเบิกบาน มีความกล้าหาญ มีวินัย มีน้ำใจนักกีฬา รู้จักแพ้ รู้จักชนะ เคารพกฎ ระเบียบ กติกา
ด้วยกิจกรรมจักรยานขาไถ Balance Bike เพราะช่วยส่งเสริมพัฒนาการของเด็กได้ทุกด้าน ทั้งการพัฒนา
กล้ามเนื้อเล็กมัดเล็กมัดใหญ่ให้แข็งแรง เป็นการฝึกการทรงตัว รวมทั้งช่วยฝึกสายตา การแยกแยะสี การประเมิน
ระยะทาง การใช้มือและแขนเพื่อบังคับทิศทาง และการใช้กล้ามเนื้อขาที่ออกแรงเดิน เพื่อให้เด็กปฐมวัยเติบโต
เป็นผู้ใหญ่ที่ดีต่อไป

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นพิจารณาแล้ว เพื่อส่งเสริมและพัฒนาให้เด็กมีความสุขภาพ
แข็งแรง เติบโตสมวัย ส่งผลต่อพัฒนาการเรียนรู้ที่ดี และเติบโตเป็นพลเมืองคุณภาพ เป็นกำลังในการพัฒนา
ประเทศชาติ จึงได้จัดทำแนวทางการจัดกิจกรรมจักรยานขาไถ Balance Bike ส่งเสริมพัฒนาการเด็ก
และปลูกฝังความมีน้ำใจนักกีฬา เพื่อให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ใช้เป็นแนวทาง
ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ให้เด็กได้มีโอกาสได้เล่นจักรยานขาไถ Balance Bike เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกาย
เด็กมีสมาธิมากขึ้น รู้จักเรียนรู้ในการประเมินกับอุปสรรคเส้นทางที่ต้องเจอ การประเมินระยะทาง ช่วยฝึกสายตา
การแยกแยะสี การใช้มือและแขนเพื่อบังคับทิศทาง ใช้ขาออกแรง พัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็กมัดใหญ่ ส่งเสริม
บุคลิกภาพในการยืน การเดิน สร้างความสุข สนุก และสุขภาพจิตให้แก่เด็ก รวมทั้งสานสัมพันธ์ความรัก
ในครอบครัว จึงขอความร่วมมือจังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แจ้งให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด
ทุกแห่งถือเป็นแนวปฏิบัติต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายชจร ศรีชวโนทัย)

อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

กองส่งเสริมและพัฒนากิจการศึกษาท้องถิ่น
กลุ่มงานส่งเสริมการจัดการศึกษาปฐมวัยและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
โทร ๐๒-๒๔๑๕๐๒๑-๓ ต่อ ๔๐๔, ๔๑๔, ๔๑๖ โทรสาร ต่อ ๔๑๘
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ sarabahn@dla.go.th



แนวทางการจัดกิจกรรมจักรยานขาไถ Balance Bike ส่งเสริมพัฒนาการเด็กและปลูกฝังความมีน้ำใจนักกีฬา

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ตระหนักถึงความสำคัญของการส่งเสริมให้เด็กมีสุขภาพแข็งแรง เติบโตสมวัย ส่งผลต่อพัฒนาการเรียนรู้ที่ดี และเติบโตเป็นพลเมืองคุณภาพ เป็นกำลังในการพัฒนาประเทศไทย จึงได้จัดทำแนวทางการจัดกิจกรรมจักรยานขาไถ Balance Bike ส่งเสริมพัฒนาการเด็กและปลูกฝังความมีน้ำใจนักกีฬา เพื่อให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ใช้เป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ให้เด็กได้มีโอกาสได้เล่นจักรยานขาไถ Balance Bike เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกาย เด็กมีสมาธิมากขึ้น รู้จักเรียนรู้ในการประเมินกับอุปสรรคเส้นทางที่ต้องเจอ การประเมินระยะทาง ช่วยฝึกสายตาดูการแยกแยะสี การใช้มือและแขนเพื่อบังคับทิศทาง ใช้ขาออกแรง พัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็กมัดใหญ่ ส่งเสริมบุคลิกในการยืน การเดิน สร้างความสุข สนุก และสุขภาพจิตให้แก่เด็ก รวมทั้งสานสัมพันธ์ความรักในครอบครัว ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

๑. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (องค์การบริหารส่วนจังหวัด/เทศบาล/องค์การบริหารส่วนตำบล) ร่วมกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดำเนินกิจกรรมจักรยานขาไถ Balance Bike ส่งเสริมพัฒนาการเด็กและปลูกฝังความมีน้ำใจนักกีฬา โดยจัดเตรียมสถานที่ลานจัดกิจกรรมที่มีความปลอดภัยและพิจารณาสนับสนุนงบประมาณเพื่อจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ เช่น จักรยานขาไถ หมวกนิรภัย สนับเข่า สนับข้อศอก เป็นต้น ดังนี้

๑.๑ งบประมาณจากเงินรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๑.๒ งบประมาณที่ได้รับอุดหนุนหรือสนับสนุนจากทุกภาคส่วนในท้องถิ่น เช่น การระดมทุนภายในชุมชนท้องถิ่น เป็นต้น

๑.๓ เงินรายได้สะสมของสถานศึกษา โดยปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒

๒. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกำหนดกิจกรรมจักรยานขาไถ Balance Bike ในแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ บูรณาการกิจกรรมหลัก ๖ กิจกรรม กิจกรรมเคลื่อนไหว และกิจกรรมกลางแจ้ง เพื่อให้เด็กได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้มีพัฒนาการสมบูรณ์ตามวัยครบทั้ง ๔ ด้าน คือ ด้านร่างกาย อารมณ์ - จิตใจ สังคม และสติปัญญา ผ่านกิจกรรมจักรยานขาไถ Balance Bike

๓. สำหรับช่วงเวลาในการจัดกิจกรรมจักรยานขาไถ Balance Bike ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแต่ละแห่งสามารถกำหนดช่วงเวลาในการเล่นให้สอดคล้องกับจำนวนเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวนครูผู้ดูแลเด็กในการดูแลเด็ก สภาพอากาศ สภาพแวดล้อมตามบริบท และข้อจำกัดของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก คำนึงถึงความปลอดภัยโดยอาจขอความร่วมมือผู้ปกครองช่วยดูแลความปลอดภัยของเด็ก

๔. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประสานความร่วมมือในการจัดกิจกรรมจักรยานขาไถ Balance Bike การสร้างการมีส่วนร่วมกิจกรรมสานสัมพันธ์ของครอบครัว ผู้ปกครอง ชุมชน ผู้นำ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาสาสมัคร จิตอาสา เช่น การจัดแข่งขันจักรยานขาไถ Balance Bike กิจกรรมปลูกฝังวินัยจราจร ฯลฯ
